
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันที่  ๕   เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 

 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ 

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง  

2. นายวิสูทธิ์ ยอดขำ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว - ไม่มา 

3. นางสายัณห์ แพทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ 1 - ไม่มา 

4. นายสมบัติ แก้ววิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๒ สมบัติ แก้ววิเศษ  

5. นายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๓ วีระศักดิ์ จระเณร  

6. นายวิชาญ ศรีอ่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๖ วิชาญ ศรีอ่ำ  

7. นายอนุชา เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๗ อนุชา เนตรบารมี  

8. นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๘ มนตรี บุรีทอง  

9. นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว บัญชา ชดช้อย  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิสูทธิ์ ยอดขำ 
2. นางสายัณห์ แพทอง 
3. .........................................................................................  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  
2. .........................................................................................  
3. ......................................................................................... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
ประธานสภาอบต.ฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาอบต.ฯหลักแก้ว 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องสมาชิกอบต. ๒ ท่านลา คือ นางสายัณห์ แพทอง ส.อบต. หมุ่ที่ ๑

และนายวิสูทธิ์ ยอดขำ ส.อบต. หมู่ที่ ๕  
 ๒. เรื่อง การลาฃองสมาชิกฯ ขอให้ลากับประธานสภาฯ โดยตรงมิฉะนั้นจะ

ถือว่าขาดประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมได้
ตรวจสอบด้วยว่าจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆหรือไม่เชิญครับ...ครับ 
ถ้าไม่มีผมตจะขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วโปรดยกมือด้วยครับ   

มติที่ประชุม รับรองด้วยคะแนนเสียง   เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ ญัตติ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกรณี

พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระในส่วนขอวงกรรมการผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกอบต.ฯทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องดังกล่าว 
ดังนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อท ๐๔๑๘/ว๑๒๕๔ เรื่อง การดำเนินการสรร
หากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ใน
ส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เนื่องจากกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธงชัย ขาวไป๋) ได้พ้นจากการ
ดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระ และจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการ     ธรร
มาภิบาลจังหวัดเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที ่ได้รับแจ้งตามข้อ ๑๘ และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบฯ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ ่งที่ส ่งมาด้วย ๑ ทั ้งนี ้ผ ู ้ที ่ได ้ร ับแต่งตั ้งเป็น
กรรมการฯ จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามนัยระเบียบดังกล่าว  
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ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยให้
อำเภอดำเนินการแสวงหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อำเภอวิเศษชัยชาญจึงขอให้ท่านในฐานะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู ้แทน จำนวน ๑ คน และแจ้ง
รายชื่อผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกส่งอำเภอ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญที่ประชุมเสนอและมีผู้รับรองสองคน 
นายสมบัติ แก้ววิเศษ เสนอนายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง ประธานสภาฯ เป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นประเภทสมาชิกอบต. 
ผู้รับรอง ถูกต้อง 
 มีสมาชิกท่านใดเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นายเฉลิมวิทย์  ย่ำรุ่ง  

ได้เป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาอบต.หลักแก้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต. หมู่ ๓ เรียนประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องการเจาะบ่อบาดาล 

หมู ่ ๓ ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ผมอยากได้ข ้อมูลเพื ่อไปชี ้แจง
ประชาชนผู้ใช้น้ำในหมู่ที่ ๓ ตำบลหลักแก้ว และเรื่องไฟฟ้าหมู่ที่ ๓ ดับหมด 
จากหน้าบ้านนายสมชาย เป็นต้นไป 

นายสมบัติ แก้ววิเศษ ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้ผู้บริหารดำเนินการลง
ลูกรัง ถนนหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยรี เส้นบ้านนายจรูญ แตงอ่อน โดยขอให้     ช่าง
โยธา ดำเนินการสำรวจด้วยครับ เรื่องซ่อมสะพานไม้หน้าบ้านนางสุมาลี 
เรื่องตามคำร้อง การขุดลอกคลองระบายน้ำ จากบ้านผู้ใหญ่ฉลองถึงคลอง
หนองหล่มด้วย  

 มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ลงชื่อ...............................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 (นายบัญชา ชดช้อย) 

เลขานุการสภาอบต.ฯ 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
 (นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง) 

  ประธานสภาอบต.ฯ  
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ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ..... .......................................... ลงชื่อ...............................................  

(นางสายัณห์ แพทอง)   (นายวิชาญ ศรีอ่ำ) 
             คณะกรรมการตรวจฯ           คณะกรรมการตรวจฯ 
 

 
ลงชื่อ...............................................  

             (นายวีระศักดิ์ จระเณร) 
          ประธานคณะกรรมการตรวจฯ 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


